

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ --

## “วันท้องถิ่นไทย” จัดยิ่งใหญ่ฉลอง

สู่ ๑๐๖ ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม ๑๗ – ๒๐ มีนาคม

ณ วัดช่องลมและวัดแหลมสุวรรณาราม ท่าฉลอม สมุทรสาคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร, เทศบาลนครสมุทรสาคร และ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เชิญชวนชาวไทยร่วมย้อนยุค กลับสู่สมัย ร.ศ. ๑๒๔ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๕ ในงาน “วันท้องถิ่นไทย” พบกับกิจกรรมประกวดธิดาท้องถิ่นไทย งานแสง สี เสียง สื่อมัลติมีเดีย พร้อมสัมผัสบรรยากาศสมัยโบราณกับการออกร้านค้า และการแสดงจากเหล่าศิลปินมากมาย ตลอด ๔ วัน ๔ คืน ตั้งแต่ ๑๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) และ วัดแหลมสุวรรณาราม ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร , เทศบาลนครสมุทรสาคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้น ภายใต้แนวคิด ย้อนยุค ร.ศ. ๑๒๔ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) และ วัดแหลมสุวรรณาราม ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ “พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. ๑๒๖” ขึ้นเป็นแห่งแรกและเริ่มทำการทดลองเพื่อศึกษาขึ้นในกรุงเทพฯ จนกระทั่งใน ร.ศ. ๑๒๔ จึงได้จัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกขึ้นที่ ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร โดยมอบอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลจัดการบริหารกันเอง จนถึงในปัจจุบัน ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๐๖ ของสุขาภิบาลท่าฉลอม และคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันได้เห็นความสำคัญดังกล่าวได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย

โดยภายในงานวันท้องถิ่นไทย ย้อนยุค ร.ศ. ๑๒๔ จะได้สัมผัสกับบรรยากาศในสมัย ร.ศ. ๑๒๔ ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ บรรยากาศในงานจึงอบอวลไปด้วยความเป็นไทย กับประเพณีโบราณที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน และการตกแต่งประดับประดา ด้วยแสง สี เสียง สื่อมัลติมีเดีย (Light & Sound) การกำเนิดวันท้องถิ่นไทย, การเลิกลา, การแสดงละครรำ, การละเล่นพื้นบ้าน, การวิ่งกระสอบ, การเล่นชักเย่อ, การแสดงมวยดับจาก การประกวดธิดาท้องถิ่นไทย และการแสดงจากเหล่าศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าโบราณ อาหารและเครื่องดื่มโบราณ ที่หาพบปะทานได้ยากในสมัยนี้ และการจำหน่ายของเล่น ของที่ระลึก ฯลฯ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ เพื่อนำเสนอถึงวิวัฒนาการของท้องถิ่นไทย ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการยกระดับและผลักดันให้ชุมชนได้มีการพัฒนา เพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้น การจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้าท้องถิ่นไทย” โดยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, นักวิชาการ, นักกฎหมาย ฯลฯ ที่จะมาระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าต่อไป

**นายกุลวัชร หงษ์คู่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร** กล่าวต่อว่า ภายในบริเวณงานวันท้องถิ่นไทยปีนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการแสดงจากศิลปิน นักร้องชื่อดังในอดีตสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาถ่ายทอดบทเพลงรำลึกถึงท่าฉลอม ตลอดทั้ง 4 วัน ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ฉันมาหา มหาชัย” ประกวดกล้วยไม้นานาชาติ การแข่งขันชกมวย รวมไปถึงการเปิดศาลเจ้าให้ประชาชนนักท่องเที่ยว และผู้มาร่วมงานร่วมสักการะ อีกทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนทุกท่านสามารถเลือกซื้อหาสินค้าขึ้นชื่อของชาวท่าฉลอม และชม ชิม ช้อป อาหารทะเลสดๆ และสินค้าพื้นบ้านกลับไปเป็นของฝากได้อย่างจุใจ

สำหรับงานวันท้องถิ่นไทย ย้อนยุค ร.ศ. ๑๒๔ จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดสุทธิวราราม (วัดช่องลม) และ วัดแหลมสุวรรณาราม ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครสมุทรสาคร ๐-๓๔๔๑-๑๒๐๘ หรือ จังหวัดสมุทรสาคร ๐-๓๔๔๒-๗๕๒๐ หรือ สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. 0-2241-9016

\*\*\*\*\*